



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

(Xem tin trang 3)

29 nghị quyết thông qua tại kỳ họp



Đại biểu HĐND tỉnh nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Trao thưởng danh hiệu vinh dự cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Chiều ngày 13/12, tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức trao thưởng danh hiệu vinh dự cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dự lễ

trao thưởng có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy;

(Xem tiếp trang 3)

ĐÀO QUYẾN

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh



Kính thưa các vị đại biểu; Thưa toàn thể nhân dân!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, nhân dân toàn tỉnh; HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Năm 2019, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức đan xen song được sự quan tâm, giúp

đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Thu ngân sách từ nội bộ nền kinh tế vượt xa dự toán được giao. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần

(Xem tiếp trang 6)

Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI



Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Theo chương trình kỳ họp, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh 12 báo cáo chuyên đề, 20 tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Qua thẩm định của các ban của HĐND và qua thảo luận tại tổ, tại hội trường, các vị đại biểu đã tham gia ý kiến, chất vấn trên tinh thần xây dựng, cởi mở và nghiêm túc; các vị đại biểu

đã kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm, phân tích đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng thời đề xuất những giải pháp để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu quan tâm:

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

(Xem tiếp trang 5)

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng ngày 13/12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh về công tác PCTT và TKCN năm 2019. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thái Bình được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển khép kín với tổng chiều dài 584,6km, trong đó có 356,3km đê trung ương, 228,3km đê bồi, đê bao và đê vùng. Các tuyến đê trong tỉnh có 118 kè bờ với trên 150km kè lát mái và trên 50 kè mỏ. Dưới đê có 204 cống lớn, nhỏ làm nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trước mùa mưa bão năm 2019, tỉnh Thái Bình đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Để bảo đảm an toàn các công trình phòng, chống lụt, bão, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh đã lập kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện PCTT và TKCN năm 2019. Tất cả vật tư dự trữ phòng, chống

(Xem tiếp trang 4)

PHẠM HƯNG

12.535 lao động nông thôn được đào tạo nghề từ chương trình khuyến công

Sáng ngày 13/12, Sở Công Thương tổ chức hội nghị đánh giá công tác khuyến công giai đoạn 2014 - 2019.

Sau 5 năm, hoạt động khuyến công đã góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn hiệu quả. Sở Công Thương đã triển khai thực hiện 193 dự án với tổng kinh phí 19.448,5 triệu đồng. Các dự án khuyến công tập trung vào lĩnh vực: hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; hỗ trợ tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn, tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ và ứng dụng máy móc hiện đại, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ liên doanh,

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC QUẢN

THỤY PHONG

Về làng ngõ phố

(Xem trang 2)



Diện mạo nông thôn mới xã Thuy Phong.

Ý kiến cử tri về kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI

(Xem trang 4)

THÀNH ỦY Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng

Sáng ngày 13/12, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, quán triệt Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT

VŨ THƯ Thảo luận việc sáp nhập tổ dân phố

Chiều ngày 13/12, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị thảo luận việc sáp nhập tổ dân phố Minh Tân I và Minh Tiến (thị trấn Vũ Thư).

Tổ dân phố Minh Tân I hiện có 210 hộ với 701 nhân khẩu, thuộc diện khuyến khích sáp nhập. Tổ dân phố Minh Tiến hiện có 126 hộ với 510 nhân khẩu, thuộc diện bắt buộc sáp nhập. Đây là 2 tổ dân phố nằm liền kề và được huyện, thị trấn Vũ Thư đề xuất sáp nhập. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Vũ Thư đã thực hiện các bước theo quy định, tuy nhiên đến nay, việc sáp nhập tổ dân phố Minh Tân I và Minh Tiến chưa thành công, nguyên nhân chủ yếu do các hộ dân ở cả 2 tổ dân phố sau nhiều lần thảo luận, chưa thống nhất được phương án đặt tên của tổ dân phố mới, do đó ảnh hưởng đến công tác sáp nhập 2 tổ dân phố này.

Tại hội nghị, 116 cán bộ, công chức, viên chức đảng công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đảng viên cư trú sinh hoạt đảng tại địa bàn tổ dân phố Minh Tân I và Minh Tiến được nghe lãnh đạo huyện,

(Xem tiếp trang 4)

QUỲNH LƯU